

## ม.เกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรป้อนครัวการบินไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) โดยนำไปประยุกต์และขยายผลในการจัดหาวัตถุดิบประเภทพืช ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ป้อนครัวโลก

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ คุณพิศมัย จันทบุษยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ ห้องสุพรรณหงษ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเสรีมีการกำหนดกฎ กติกา ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า จึงจำเป็นที่จะคัดเลือกสินค้าของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหรืออาหารแปรรูปจากการเกษตรที่มุ่งเน้นการผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสามารถทวนสอบไปยังแหล่งผลิตหรือช่วงเวลาที่ผลิตได้ในกรณีที่เกิดปัญหาของสินค้า ด้วยความตระหนักดังกล่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการผู้โดยสารและลูกค้ายการบินต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยตามระบบการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice (GAP) โดยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเข้ามาสนับสนุนในด้านวิชาการ อาทิ พันธุ์พืช การจัดการพื้นที่ แปลง ดิน วัสดุปลูก ปุ๋ย-ธาตุอาหาร การให้น้ำ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดซื้อวัตถุดิบในโครงการมาแล้วจำนวน 10 กลุ่ม 31 รายการ เป็นวงเงิน 86 ล้านบาทต่อปี และในปี 2551-2552 จะเพิ่มขึ้นเป็น 18 กลุ่ม 41 รายการ อาทิ ผักกวางตุ้งได้วัน มะนาว กลัวยหอทอง แคนตาลูป แตงโม มะละกอฮาวาย พริกชี้หูสวน หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น

GAP เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตทางการเกษตร ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จุลินทรีย์ก่อโรค โดยดำเนินการผลิตอย่างเป็นระบบ มีการจัดการที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบ GAP จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และที่สำคัญที่สุดคือ เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร

การดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสวงหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท การบินไทย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกที่รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตวัตถุดิบตามข้อกำหนดคุณลักษณะและปริมาณที่บริษัท การบินไทยฯ ต้องการ เท่านั้น หากยังต้องมีระบบการผลิต GAP ที่สามารถผ่านการรับรองกลุ่มโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ อีกด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางการปฏิบัติ และการจัดการระบบการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรผู้ผลิต และมีการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพ